



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 14 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. แนะนำปลูกอ้อย – ถั่ว - ข้าวโพดแทนทำนา	แนวหน้า
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน: พืชเหมาะสมในนาเพชรบูรณ์	ไทยรัฐ
3. 'จूरินทร์' ควง 'เฉลิมชัย' แถลง โห้วแก้ราคาขายพารา	มติชน
4. ส่งเร่งขยายแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์	แนวหน้า
5. คอลัมน์: บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ
6. พาณิชย์ – เกษตรฯ ดันส่งออกยกยง 2.6 แสนตัน	ไทยโพสต์
7. "พาณิชย์" ผนึก "เกษตร" ดันส่งออกยกยงดิงจิ้น – ฮ่องกงซื้อ 2.6 แสนตัน....	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. กมธ.จี้เลิกนำเข้าผักเปื้อนสารพิษ	มติชน
9. ธรรมนัสอ้อมปารีณา	ข่าวสด
10. รายงานพิเศษ: จัดใหญ่ 'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' ครบรอบ 64 ปี	สยามรัฐ
11. จี้ 'ธรรมนัส - บิ๊กตู' ลุย สอบที่ดิน 'ปารีณา' โผล่อีก ส.ส. ชลบุรี	มติชน (กรอบบ่าย)
12. โผล่อีก 'สส. พปชร.' – มีที่ดิน ภบท. 350 ไร่	ข่าวสด (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : แนะนำปลูกอ้อย - ถั่ว - ข้าวโพดแทนทำนา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14080 หน้า : 8 (กลาง)

## แนะนำปลูกอ้อย-ถั่ว-ข้าวโพดแทนทำนา

**นายอลงก จันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า จ.ขอนแก่น

มีพื้นที่ปลูกข้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ (Agri-Map) 5.67 ล้านไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ที่เหมาะสมมาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) สำหรับการปลูกข้าว 2.39 ล้านไร่ เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวในปีได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 3,552 บาท/ไร่/ปี ข้าวหอมมะลิได้ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 2,544 บาท/ไร่/ปี ขณะที่พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) สำหรับการปลูกข้าวมี 3.26 ล้านไร่ เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวในปี ได้ผลตอบแทนสุทธิ (ขาดทุน) เฉลี่ย - 871 บาท/ไร่/ปี ข้าวหอมมะลิได้ผลตอบแทนสุทธิ (ขาดทุน) เฉลี่ย -1,502 บาท/ไร่/ปี

หากพิจารณาถึงพืชทางเลือกที่จะปรับเปลี่ยนในพื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N) ในจ.ขอนแก่น พบว่า พืชทางเลือกที่เหมาะสมให้ผลตอบแทนดีกว่าและตลาดต้องการต่อเนื่องหลายชนิด เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 (ฤดูฝน) ถั่วลิสงรุ่น 2 (ฤดูแล้ง) ถั่วเหลืองรุ่น 2 (ฤดูแล้ง)

สำหรับสินค้าทางเลือกดังกล่าว เกษตรกรมีตลาดรองรับแน่นอน โดยอ้อยโรงงาน มีโรงงานผลิตน้ำตาลในจังหวัด 2 แห่งเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร คือ โรงงานน้ำตาลมิตรผล และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น มันสำปะหลังโรงงานมีลานมันรับซื้อทั้งมันสดและมันเส้นจากเกษตรกร ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และถั่วลิสง มีร้านค้าเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในท้องถิ่น อีกทั้งยังมีพ่อค้าไปรับซื้อผลผลิตที่ไร่นาเพื่อนำไปขายหรือนำไปแปรรูปต่ออีกทางนี้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพืชผักที่เป็นพืชทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อสร้างรายได้ อาทิ ผักกาดหัว (ฤดูหนาว) ผักมั่งจีน ต้นหอม ผักกาดหอม และการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยเกษตรกรจะขายผักให้กับสหกรณ์การเกษตร หรือขายส่งให้กับพ่อค้าที่ตลาดค้าส่งผักในจังหวัด สำหรับจิ้งหรีด เกษตรกรขายปลีกและขายส่งให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อผลผลิตที่ฟาร์ม ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจข้อมูลพืชทางเลือกในจังหวัดขอนแก่น สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 โทร 0-4326-1513 หรือ [zone4@oae.go.th](mailto:zone4@oae.go.th)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับที่ : 22577 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: พืชเหมาะสมในนาเพชรบูรณ์



## พืชเหมาะสมในนาเพชรบูรณ์

จากการศึกษาข้อมูลการปลูกข้าวนาปีในจังหวัดเพชรบูรณ์ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง (S1/S2) มีกำไรเฉลี่ยไร่ละ 828 บาท

ในขณะที่เกษตรกรปลูกข้าวนาปีในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) มีกำไรเฉลี่ยไร่ละ 347 บาท

นางพัชราภรณ์ ลิ้มศิริกุล ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12) แนะนำเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3/N ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้หันมาปลูกพืชอย่างอื่นที่มีรายได้ดีกว่าปลูกข้าว

พืชที่น่าสนใจ **มะม่วงน้ำดอกไม้** มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 14,934 บาท ให้ผลตอบแทนการผลิตในปีที่ 4-5 ได้ผลผลิตไร่ละ 1,123 กก. ขายได้ กก.ละ 47.96 บาท จะได้กำไรไร่ละ 38,922 บาทต่อปี



ผลผลิตส่วนใหญ่ 60% จะขายให้แก่ผู้รวบรวมจากต่างจังหวัดเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ผลผลิตอีก 35% ขายให้แก่ผู้รวบรวมผลผลิตนำไปขายในต่างจังหวัดส่วนที่เหลืออีก 5% ขายให้ผู้บริโภคภายในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีตลาดผู้บริโภครั่วไปแล้วยังสามารถนำมาแปรรูปทำข้าวเกรียบมะม่วง ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตจากมะม่วงในพื้นที่

**ส้มโอ** มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 12,580 บาท ให้ผลผลิตในปีที่ 4-5 ไร่ละ 1,487 กก. ขายได้ใน กก.ละ 25.65 บาท ได้กำไรไร่ละ 25,562 บาทต่อปีผลผลิตในจังหวัดส่วนใหญ่ 90% ขายให้แก่พ่อค้าคนกลางรวบรวมไปขายในต่างจังหวัดส่วนที่เหลืออีก 10% จะขายให้ผู้บริโภคภายในจังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีพืชตระกูลถั่วที่เป็นพืชทางเลือก ปลูกทดแทนในช่วงฤดูนาปรังเพื่อเพิ่มรายได้ และลดการใช้น้ำในช่วงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก

**ถั่วเขียว** มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 2,408 บาท ให้ผลผลิตในเดือนที่ 2-3 ได้ผลผลิตไร่ละ 137 กก.ต่อรอบการผลิต ขายได้ กก.ละ 21.70 บาท จะได้กำไรไร่ละ 565 บาทต่อรอบการผลิต

ผลผลิต 75% ขายให้แก่ผู้รวบรวมผลผลิตนำไปแปรรูปเป็นถั่วเขียว ถั่วผ่าซีกสำหรับทำแป้ง ใส่นม และเต้าส่วน ผลิตรุ่นเส้น ถั่วออกรวมไปถึงบรรจุถุงจำหน่ายเพื่อการบริโภคและเป็นเมล็ดพันธุ์ผลผลิตอีก 20% ขายให้แก่ผู้รวบรวมเพื่อส่งออกไปกัมพูชา จีน ส่วนที่เหลือ 5% ขายให้ผู้บริโภคภายในจังหวัด.

**ส: - 14 - 14**

รหัสข่าว: C-191114009157 (14 พ.ย. 62/03:58)

หน้า: 1/1



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'จूरินทร์' ควง 'เฉลิมชัย' แถงง โช่วแก้ราคาขายพารา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15222 หน้า : 2 (กลาง)

# 'จूरินทร์' ควง 'เฉลิมชัย' แถงง โช่วแก้ราคาขายพารา

**หมายเหตุ** - นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดแถลงข่าว "การขยายยาง เพิ่มปริมาณการส่งออก" ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กทม. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน

หลังจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรื่องการแก้ไขปัญหาคะชกร คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและได้ดำเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพและผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยเน้นการลงมือทำได้ไวทำได้จริง นอกจากนี้ยังได้ให้นโยบายต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ให้ทำงานอย่างบูรณาการและมีผลในการปฏิบัติอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ กยท.ยังได้มีการเจรจาขายสินค้าพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก และให้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปทำงานเชิงรุกตามนโยบายอย่างเข้มข้น โดยปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯสามารถเจรจาซื้อขายพาราระหว่างประเทศกับผู้ซื้อเบื้องต้นจำนวน 2 ราย คือ 1.บริษัทเอกชนจากจีน ซึ่งมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) รองรับ เพื่อซื้อยางแท่ง (เอสทีอาร์ 20) ปริมาณ 60,480 ตัน และ 2.บริษัทเอกชนจากฮ่องกง ซึ่งมีการลงนามเอ็มโอยูรองรับ เพื่อซื้อยางแท่ง (เอสทีอาร์ 20) ปริมาณ 100,000 ตัน และยางแผ่นรมควันชั้น 3 อีกก่อน 100,000 ตัน รวมล็อตนี้ 200,000 ตัน รวมปริมาณการซื้อขายรอบนี้ทั้งสิ้น 260,480 ตัน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า

## จूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

### 1.3 หมั้นล้านบาท

โดยยางที่นำมาขายเป็นยางที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกรมาแปรรูป และบางส่วนเป็นยางแปรรูปจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีมาตรฐานการผลิต เช่น มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (จีเอ็มพี) หรือมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ไอเอสโอ) เป็นต้น

ทั้งนี้ เชื่อว่าการเปิดตลาดยางพาราในต่างประเทศและมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อซื้อขายยางทั้งหมดข้างต้นสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยางพาราทำให้รายได้แก่เกษตรกรโดยตรง และทำให้เกิดการขยายยางและดูดซับยางออกจากระบบได้ไม่น้อยกว่า 2.6 แสนตัน รวมถึงจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการยางพาราของไทย อาทิ ได้ขยายช่องทางการจำหน่ายไปต่างประเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของ กยท.และเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีโลก และทำให้เกิดการส่งออกภายใต้แบรนด์ กยท. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจอย่างทั่วโลก เป็นต้น

นอกเหนือจากการเจรจาซื้อขายทันทีกับกระทรวงเกษตรฯในรอบนี้แล้ว ในวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562 ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยผมจะเดินทางไปทำหน้าที่เซลล์แมนในการนำยางพาราไปขายที่ประเทศตุรกีและเยอรมนี โดยจะนำภาครัฐเอกชน ไปเจรจาและลงนามในแผนปฏิบัติงาน บิสิเนส เน็ตเวิร์กกิง (Business Networking) ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ ถือเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่ไทยต้องการตั้งให้มาเป็นลูกค้าหลัก โดยตุรกีมีความต้องการใช้ยาง 60,000 ตันต่อปี แต่หลังจากมีการเจรจาซื้อขายแล้ว ทั้ง 2 ประเทศ จะซื้อยางจากไทยเท่านั้น ต้องติดตามผลต่อไป



นอกจากนั้น ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายยางพารา ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์กลางระดับราคาและการเพิ่มศักยภาพตัวเลขการส่งออก และในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 จะเป็นการจัดงานเอ็กซ์โปยางพารา โดยรัฐบาลเป็นแม่งาน ที่อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ซึ่งภายในงานจะมีการจับคู่ธุรกิจระหว่าง กยท. กับหน่วยงานภาครัฐกว่า 10 แห่ง ที่จะเข้าร่วมโครงการใช้ยางพาราในทุกผลิตภัณฑ์ตามนโยบายเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ รวมทั้งจะมีความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายยางพารากับภาคเอกชนเพิ่มเติมอีกด้วย

ส่วนในเรื่องของการประกันรายได้ชาวโอดเลี้ยงสัตว์ หลังจากนี้จะมีการหารือกับหน่วยงาน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'จูนรินทร์' คง 'เฉลิมชัย' แกล้ง โข้วแก้ราคายางพารา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15222 หน้า : 2 (กลาง)

ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ  
นโยบายที่เกี่ยวกับข้าวโพด เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่  
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

## เฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในส่วนของการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ได้คิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่ 1 วงเงินประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท โดยสามารถทำได้ไวทำได้ดีจริงภายในเวลาเพียง 98 วัน หลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยเกษตรกรชาวสวนยางได้ขึ้นทะเบียนและแจ้งพื้นที่ปลูกยางกับ กยท.ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 รายละเอียดไม่เกิน 25 ไร่ เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีตแล้วราคาในโครงการประกันรายได้คือยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาทต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วย 23 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือบัตรประจำตัวเจ้าของสวนยาง ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ (บัตรสีชมพู) หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็สามารถได้รับการประกันรายได้เช่นเดียวกัน

ขณะที่โครงการกำลังอยู่ในภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดย กยท.กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำหน้าที่โอนเงินให้กับเกษตรกรหลังจากตรวจสอบบัญชี และการปลูกจริงในพื้นที่เป็นการช่วยสร้างหลักประกันให้เกษตรกรชาวสวนยางทั้งเจ้าของสวนยาง ผู้เช่า ผู้ทำ และคนกรีตยางให้มีรายได้ที่แน่นอนมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขณะนี้ มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท.จำนวนกว่า 1.7 ล้านราย เป็นยางแผ่นดิบ จำนวน 1.5 แสนราย น้ำยางสด จำนวน 4.7 แสนราย และยางก้อนถ้วย จำนวน 7.9 แสนราย โดยโครงการนี้ได้เริ่มจ่ายเงินงวดแรกพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการประกันรายได้ได้แล้ว กระทรวงเกษตรฯยังมีมาตรการเสริมและมาตรการคู่ขนาน ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ทั้ง



ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท, โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา วงเงิน 5 พันล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 กันยายน 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2567 และโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร โดยให้ใช้สินเชื่อจากสภาพคล่อง ธ.ก.ส.ในวงเงิน 5 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อมุ่งผลักดันนโยบายการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้วัสดุติดบียงพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 มีหน่วยงานภาครัฐ 10 แห่งเข้าร่วมโครงการได้แก่ กระทรวงคมนาคม, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการใช้อย่างพารา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์, วัสดุ, ครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง อาทิ สระน้ำ, บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร, เครื่องนอน, ถนนงานยางพารา คอนกรีตและถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารารวมปริมาณความต้องการใช้อย่าง คิดเป็นน้ำยางสดเกือบ 1.7 แสนตัน วงเงินงบประมาณรวมกว่า 4.30 หมื่นล้านบาท



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'จูนรินทร์' คง 'เฉลิมชัย' แกล้ง โข่วแก้ราคาขางพารา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15222 หน้า : 2 (กลาง)

## สุนันท์ นวลพรหมสกุล

รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ในส่วนของสถานการณ์ขางพาราปี 2562 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่าไทยมีเนื้อที่กรีดยางได้ 20.45 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.43 ล้านไร่ หรือ 2.16% จากปี 2561 ที่มีจำนวน 20.02 ล้านไร่ เนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกใหม่ในปี 2556 ซึ่งเริ่มกรีดยางได้ในปีนี้ โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ในปี 2556 สำหรับ



เคลื่อนไหวเรื่องราคาขางพารามีการปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากราคาได้ปรับตัวตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ที่กรุงโตเกียวจากการอ่อนค่าของเงินเยนและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ประกอบกับปริมาณผลผลิตขางออกสู่ตลาดลดลง สาเหตุจากบริเวณภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกขางสำคัญของไทย

ผลผลิตต่อไร่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนเพียงพอ รวมทั้งส่วนใหญ่เนื้อที่กรีดยางได้เป็นต้นขางพาราซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง

ส่วนราคาขางแผ่นดิบ ในขณะนี้ อยู่ที่ประมาณ 40 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเรื่องที่จะมีการซื้อขายระหว่างประเทศนั้น กยท. จะเป็นต้นทางในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยจะให้ราคาที่สูงกว่าตามท้องตลาดแต่จะไม่ให้ราคาสูงเกินไปจนกระทบต่อตลาดในภาพรวม ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการคำนวณว่าราคาที่จะรับซื้อจากเกษตรกรจะมีราคาเท่าไร

ส่วนการซื้อขายกับจีนและฮ่องกงนั้น เชื่อว่าจะสามารถระบายขางออกจากสต็อกได้กว่า 1.5 หมื่นตัน นอกจากนี้ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ที่มีการตั้งโรงงานผลิตยางที่ภาคใต้ ยังมีความต้องการใช้ยางเพิ่มอีก 1 หมื่นตันอีกด้วย ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดขางพาราเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความ

ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางของเกษตรกร ช่วงที่ขางพาราออกสู่ตลาดคือตลอดทั้งปีและออกมากในเดือนธันวาคมถึงมกราคม แหล่งผลิตที่สำคัญ คือ จ.สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และ จ.ยะลา

สำหรับมูลค่าการส่งออกเมื่อเดือนกันยายน 2562 คือ 1.2 แสนล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น อเมริกา และเกาหลีใต้ ส่วนคู่แข่งที่สำคัญ คือ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

สำหรับในปี 2561 มีปริมาณการส่งออกรวม 4.15 ล้านตัน และในจำนวนนี้ส่งออกไปยังประเทศจีนคิดเป็น 59.7% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด ส่วนสถานการณ์ในปี 2562 กำลังอยู่ระหว่างการเร่งผลักดันการส่งออกนอกโควตา ขอดกหลงหรือเอ็มโอยูเค็ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันราคาขางพาราและรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล



# ส่งแรงขยายแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์

## ■ ชูศรีประจันต์นำร่องผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามรับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณ บ้านวังปลับใต้ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ โรงงานแปรรูปน้ำมันดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี ต.สระแก้ว อ.เมือง พบปะเกษตรกร พร้อมเปิดเผยว่า กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณบุรี เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ตั้งใจผลิตข้าวคุณภาพด้วยกระบวนการทำอินทรีย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 14 ราย ที่ขอรับรองมาตรฐาน Organic Thailand โดยผลิตข้าวในรูปแบบกลุ่ม มีพื้นที่เพาะปลูก 136 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวมของกลุ่ม 90,700 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวอินทรีย์ที่สมาชิกผลิตได้นำไปสีเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นข้าวอินทรีย์แก่ผู้บริโภคในชุมชนและร้านค้าที่รับไปจำหน่าย

นายประภัตรกล่าวต่อว่า การผลิตข้าวอินทรีย์คือ ไม่ใช่สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด ทำให้ข้าวมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สารพิษ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ทั้งนี้ กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเกษตร

อินทรีย์ให้กลุ่มอื่น โดยมีแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองของหน่วยงานผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ปี 2561 จากกรมการข้าว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีคือ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยปัจจุบันเกษตรกรต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจำนวนมาก จึงมอบนโยบายให้ขยายพื้นที่แปลงใหญ่เกษตรอินทรีย์โดยนำร่องในอ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตำบลละ 500 ไร่ โดยกรมการข้าวจัดหาเมล็ดพันธุ์และประกันรับซื้อคืนในราคาตันละ 20,000 บาท พร้อมสนับสนุนเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฮดร่าเซลล์ โดย 1 บ่อ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 500 ไร่ นอกจากนี้ มอบหมายให้นายอำเภอศรีประจันต์ จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรทุกตำบล พร้อมทั้งมีวิทยากรให้ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดี ทั้งยังช่วยเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพิ่มปริมาณให้ได้ 200,000 - 300,000 ตัน/ปี เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร

จากนั้นนายประภัตรยังเดินทางไปดูงานที่แปลงใหญ่ข้าวสวนแดง ของนายพิชิต เกียรติสมพร ต.สวนแดง อ.เมืองสุพรรณ ชมแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าว ของกรมการข้าว ประกอบด้วยสมาชิก 83 ราย ปลูกข้าว

3 พันธุ์ ได้แก่ กข41 กข43 และปทุมธานี 1 มีพื้นที่ 970 ไร่ ให้บริการสมาชิก อาทิ จัดทำแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้ บริการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี บริการปุ๋ยเคมีราคาถูก โดยแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ได้ดำเนินการเมื่อปี 2562 ได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพดินข้าว กล้องดักจับแมลง ท่อวัดระดับน้ำ อัจฉริยะ ซึ่งเกษตรกรสามารถเรียกดูข้อมูลได้จาก โทรศัพท์มือถือ การบริหารจัดการ การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์โดยใช้โดรน นอกจากนี้ในอนาคตจะขยายผลดำเนินงานแปลงเกษตรอัจฉริยะ กับสมาชิกนาแปลงใหญ่ข้าว ต.สวนแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี พื้นที่ 1,800 ไร่ ต่อไป

สำหรับโรงงานแปรรูปน้ำมันดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี มีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 14 ราย ปริมาณโคนม 1,121 ตัว ปริมาณน้ำนมดิบ 6.211 ตัน /วัน และปริมาณที่ส่งนมพาสเจอร์ไรส์(โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 34,000 ถู/วัน โดยสหกรณ์มีแผนธุรกิจรวมน้ำมันดิบ 2,000 ตัน เดือนกันยายน 2562 สหกรณ์รวบรวมน้ำมันดิบได้ 1,649.41 ตัน เป็นเงิน 32,273,287.15 บาท นำไปแปรรูป 884.03 ตัน เป็นเงิน 15,807,363.96 บาท





การทุ่มเททำงานใหญ่ไม่จำเป็นต้อง  
เอาหน้า.....● หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของ  
ประเทศ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 14  
พฤศจิกายน 2562.....● “ธนูเทพ”  
เข้าประจำการรับใช้ท่านผู้อ่าน...พล.อ.  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ประชุม ครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาล  
ชุดนี้ ที่ จ.กาญจนบุรี คนที่เป็นปลื้มสุดๆ  
คงหนีไม่พ้น สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.  
พลังงาน เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  
เลือดเนื้อเชื้อไขคนเมืองกาญจน์ขนานแท้  
ที่สำคัญ มติ ครม.หลายเรื่องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ จ.กาญจนบุรีและ  
จังหวัดใกล้เคียง ประชาชนได้ประโยชน์ไปเต็มๆ.....● ผ่างๆ...เทวัญ  
ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ สำนักงานคณะกรรมการ



คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบและ  
สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินมาตรวจสอบ  
เพื่อป้องกันการลักลอบ จำหน่ายปุ๋ยปลอม และ สารปรับปรุง  
ดินที่ไม่มีคุณภาพ หากพบผลิตภัณฑ์ใดไม่มีมาตรฐาน มีการ  
กระทำความผิดเข้าข่ายหลอกลวงจะดำเนินคดีตามกฎหมาย  
ทันที...การสั่งตรวจสอบในเรื่องนี้ แม้เป็นเพียงแค่ข่าวเล็กๆไม่ได้  
ฮือฮาหือหวาเหมือนกับบางกระทรวงที่โหมออกโครงการ ใหญ่  
รายวัน หวังงบประมาณแฝงผลประโยชน์ แต่การสั่ง สคบ.  
ตรวจสอบปุ๋ยปลอมและสารปรับปรุงดินที่ไม่มีคุณภาพ ถือได้ว่า  
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่บรรดาพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ  
เพราะถือว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนการทำเกษตรทางอ้อม  
ทำให้เกษตรกรไม่ต้องตกเป็นเหยื่อพ่อค้ามิจฉาชีพที่ขายปุ๋ย  
ปลอม ยาปลอมเอาเปรียบชาวบ้านแบบไม่กลัวบาปกรรม...  
อานิสงส์นี้ถือว่ายิ่งใหญ่ ไม่แพ้โครงการเมกะโปรเจกต์

ทั้งหลาย.....● ด้าน สุวัจน์ ลิปต-  
พัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี หลีกทาง  
ให้น้องชายแสดงฝีมือด้านบริหาร นานๆครั้ง  
ถึงจะออกมาพูดเรื่องการเมือง แต่ขึ้นชื่อ  
นักการเมืองระดับเซียน แง่คิดมุ่มมองย่อม  
แหลมคม ล่าสุดเสนอแนะเรื่องเลือกประธาน

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีความ  
ขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้ว่า พรรคร่วมรัฐบาล โดยหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการ  
ประสานงานของแต่ละพรรค ควรพูดคุยทำความเข้าใจและหาข้อยุติเรื่องประธาน  
คณะกรรมการฯ จะได้ไม่กระทบ เสถียรภาพรัฐบาล เพราะความเห็นที่แตกต่าง  
กันทำให้ กระทบกับเสถียรภาพ และ เกิดความไม่เข้าใจในสังคม...มุมมอง  
อย่างนี้ แกนนำรัฐบาลควรเปิดใจรับฟังอย่างยิ่ง.....● อัศวิน...หลังจาก  
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤตมิชอบกลาง ออกหมายจับ ชัยวัฒน์ ล้มลิขิต-  
อักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช คดีอุ้มฆ่า “กะเหรี่ยงบิลลี่” ขณะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  
แก่งกระจาน โดยเจ้าตัวเข้ามอบตัวที่ ดีเอสไอ เพื่อต่อสู้คดี... จตุพร บุรุษพัฒน์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุต้องให้ ชัยวัฒน์ ต่อสู้คดี  
ตามกระบวนการยุติธรรม โดยยังไม่มีการสั่งย้าย...แต่สุดท้าย “ธนูเทพ” เชื่อว่า  
กรรมใดใครก่อ คนนั้นก็ต้องรับกรรม.....● เอ้อ...เหตุสะเทือนขวัญ  
กรณีคู่ความในคดีฟ้องร้องเรื่องที่ดิน กราดยิง ทีมทนาย ในห้องพิจารณาคดีศาล  
จังหวัดจันทบุรี เป็นเหตุให้ทนายความชื่อดัง บัญชา ปรมีสถาภรณ์ อดีต สปช.  
และ สปท. ในฐานะโจทก์ และทนาย เสียชีวิต 2 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก  
2 ราย ขณะที่ อดีตนายตำรวจ ผู้ก่อเหตุ ก็โดนยิงเสียชีวิต...มีเสียงวิจารณ์ว่า  
เป็นความหละหลวมของเจ้าหน้าที่ศาล ที่ปล่อยให้มีการ ชุกซ่อนอาวุธปืน  
เข้าไปในศาล...หลังจากนี้คงต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าง  
เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย.....● สังกมทั่วไป... 14 พ.ย.

08.00 น. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เป็นประธานพิธีบรรจุประจำการ เครื่องบินขับไล่ 18 ข/ค (F-5 TH) และ อากาศยานไร้คนขับ แบบ RTAF U1 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง.....● นพ.สมชาย ธรรม-สาร โสภณ ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดประชุม“Project implementing summary of developing expertise in Public Health Education and preceptor” จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิเทมาเส็ก และนัวยาง โพลีเทคนิค (สิงคโปร์) ที่ห้องวีนิส โรงแรมมิราเคิลฯ 14 พ.ย. 08.30 น. ....● “มูลี่” อัญชิสา วัชรพล ผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องสำอาง Everpink (เอฟเวอร์พิงค์) ภายใต้คอนเซปต์ “Makeup that enhances your natural beauty” จัดงานเปิดตัวแบรนด์ Everpink ที่ Baby Bar Bangkok โรงแรม Craftsman พหลโยธิน ซอย 11 วันที่ 14 พ.ย. 14.00 น. ....● สุรียน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทบีดี เจมส์ จำกัด ร่วมกับ ชยพล หรรรุงโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดงานฉลองเอกซ์คลูซีฟพรีวิวห้องตัวอย่างโครงการ “One Altitude Residences” ที่ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารบีดี เจมส์ เซ็นเตอร์ ศาลาแดง 14 พ.ย. 18.00 น. ....● พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดรายการพิเศษ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 วันที่ 14 พ.ย. 22.30 น. เปิดรับบริจาคหาทุนให้มูลนิธิฯ และ ชื่ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.พระนั่งเกล้า.....● ศพ เสนีย์ บรรทัดฐาน พี่ชาย บัญญัติ บรรทัดฐาน ตั้งสวดวัดพัฒนาราม บ้านดอน อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 19.30 น. ถึง 16 พ.ย. ....● ศพ ประคอง กงช่วย บิดาภคิน กงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งสวดบ้านเลขที่ 76 หมู่ 8 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 19.30น. ถึง 16 พ.ย. พระราชทานเพลิง 17 พ.ย. 15.00 น. วัดท่าเสริม ต.ท่าซ่อม อ.หัวไทร.....●





## พาณิชย์-เกษตรฯดันส่งออกยาง2.6แสนตัน

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์-เกษตร- กยท.” จับมือผลักดันส่งออกยาง พร้อม MOU จีน-ฮ่องกง ซื้อ ขยายยางพารารวม 2.6 แสนตัน มูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้านบาท มั่นใจช่วยเร่งระบายผลผลิตและ ยกกระดับราคาในประเทศให้สูงขึ้น

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งขยายตลาดยางพารา

ออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดย สามารถเจรจาซื้อขายยางพารา กับผู้ซื้อต่างประเทศจำนวน 2 ราย คือ 1.บริษัทเอกชนจากจีน ซึ่งมีการลงนาม MOU เพื่อซื้อขาย STR 20 ปริมาณ 60,480 ตัน และ 2.บริษัทเอกชนจากฮ่องกง ซึ่งมีการลงนาม MOU เพื่อซื้อขาย STR 20 ปริมาณ 100,000 ตัน และยางแผ่นรมควันชั้น 3 อัดก้อน 100,000 ตัน รวม ปริมาณการซื้อขายรอบนี้ทั้งสิ้น 260,480 ตัน มูลค่าไม่น่าจะต่ำกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

“หลังจากนี้ กยท.จะรับ ซื้อยางโดยตรงจากเกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรที่ราคาขึ้นนำมา ขายต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการยางพาราไทย ทำให้มีการขยายช่องทางการ จำหน่ายไปต่างประเทศ เพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันด้านการ ตลาดของ กยท. และเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีโลก จะ ช่วยยกระดับราคายางไปสู่ราคา เป้าหมายนำ และสร้างแบรนด์ กยท. ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม ธุรกิจยางทั่วโลก เพื่อการส่ง

ออกเพิ่มขึ้นในอนาคต”

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือ จากการเจรจาซื้อขายยางพารา ในครั้งนี้แล้ว ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย.2562 ตนจะทำหน้าที่ เซลล์แมน นำคณะผู้บริหาร ระดับสูงและคณะภาคเอกชน เดินทางไปเจรจาขายสินค้าที่ ประเทศตุรกีและเยอรมนีอีกด้วย โดยมีสินค้ายางพาราด้วย เพื่อ หาดตลาดส่งออกให้กับยางพารา และเป็นมาตรการเสริมเพื่อ ยกกระดับราคายางพาราภายใน ประเทศ.

# “พาณิชย์”ผนึก“เกษตร”ดันส่งออกยางดีงจีน-ฮ่องกงซื้อ2.6แสนตันกว่า1.3หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน360° - “พาณิชย์” ผนึก “เกษตร-กยท.” ผลักดันส่งออกยาง ดีงบริษัทจีน-ฮ่องกง เช่น MOU ซื้อขายยางพารารวม 2.6 แสนตัน มูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้านบาท มั่นใจช่วยยกระดับราคาในประเทศให้สูงขึ้น เผยยังมีแผนนำคณะไปขายยางที่ตุรกีและเยอรมนี พร้อมแจ้งชาวสวนยาง ผู้ถือบัตรสีชมพู มีสิทธิรับเงินส่วนต่างประกันรายได้ หลัง ครม.เห็นชอบ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งขยายตลาดยางพาราออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดย กยท. ได้มีการลงนามใน MOU ซื้อขายยางพารากับผู้ซื้อต่างประเทศจำนวน 2 ราย คือ 1. บริษัทเอกชนจากจีน ชื่อ ยาง STR 20 ปริมาณ 60,480 ตัน และ 2. บริษัทเอกชนจากฮ่องกง ชื่อ ยาง STR 20 ปริมาณ 100,000 ตัน และยางแผ่นรมควันชั้น 3 อีกอีก 100,000 ตัน รวมปริมาณการซื้อ

ขายรอบนี้ทั้งสิ้น 260,480 ตัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ หลังจากลงนามใน MOU แล้ว กยท. จะไปปรับซื้อขายโดยตรงจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ราคาขึ้นนำมาขายให้กับผู้ซื้อต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อวงการยางพารา ทำให้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายไปต่างประเทศ ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของ กยท. และเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีโลก รวมทั้งจะช่วยยกระดับราคายางไปสู่ราคาเป้าหมาย และสร้างแบรนด์ กยท. ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจยางทั่วโลก เพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการเจรจาซื้อขายยางพาราในครั้งนี้แล้ว ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย. 2562 ตนจะทำหน้าที่เซลส์แมน นำคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะภาคเอกชนเดินทางไปเจรจาขายสินค้าที่ประเทศตุรกีและเยอรมนีอีกด้วย โดยมีสินค้ายางพาราด้วย เพื่อหาตลาดส่งออกให้กับยางพารา และเป็นมาตรการเสริม เพื่อยกยกระดับราคายางพาราภายในประเทศ

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง หลังจากที่ได้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 และได้เริ่มมีการโอนเงินส่วนต่างให้กับชาวสวนยางแล้วตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย. 2562 ซึ่งกระบวนการโอนเงิน ต้องมีการตรวจสอบด้วยจึงต้องใช้เวลา ส่วนงวดถัดไปจะโอนวันที่ 1 ม.ค. 2563 และ 1 มี.ค. 2563 และขอเรียนว่าผู้ถือบัตรสีชมพู สามารถรับเงินส่วนต่างได้ โดย ครม. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท กำหนดประกันรายได้ยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีกิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท น้ำยางสด กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท คริวรีนอนละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกกับ กยท. จำนวน 1,711,252 ราย เป็นยางแผ่นดิบ 150,803 ราย น้ำยางสด 470,767 ราย และยางก้อนถ้วย 790,447 ราย.

## กมธ.จี้เลิกนำเข้าผักแป๋นสารพิษ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายชวลิต วิชย  
สุทธิ์ ประธานคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญ  
พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สาร  
เคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร  
แถลงว่า จากการที่ทาง กมธ.ได้แถลงข่าว  
เกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้สารเคมี  
ในพืช ผัก ผลไม้ ทำให้ประชาชนสนใจอย่าง  
มาก ทาง กมธ.จึงได้ทำหนังสือถึงนายกฯ ร้อง

นายกฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้  
รัฐบาลตรวจสอบสารเคมี ทั้งในพืช ผัก ผล  
ไม้ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และหากพบว่า  
พืช ผัก ผลไม้ที่นำเข้ามีสารเคมีปนเปื้อนก็ขอ  
ให้รัฐบาลสั่งยุติการนำเข้าทันที เพื่อปกป้อง  
สุขภาพของประชาชน



# ธรรมนัสอุ้มปารีณา

## ส่อรอดที่'สปก.' มีอีกสส.ภบท.5

'ปารีณา' ส่อรอดถือครอง-  
รุกที่ส.ป.ก.-รมช.เกษตรฯ  
'ร.อ.ธรรมนัส' อุ้มอ้างถือ  
ครองมา  อ่านต่อหน้า 11

### ● ปารีณา ต่อจากหน้า 1

ตั้งสมัยจอมพลป. ก่อนประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน แนะเอาหลักฐานพิสูจน์โคล่อกราย ส.ส.พลังประชารัฐจังหวัดชลบุรี ถือครองที่ดิน ภบท.5 ที่จันทบุรี-ระยองรวมพื้นที่ 350 ไร่ ด้านเรื่องไกรเปิดแผนที่-โขว้หลักฐานเนื้อที่ 1,706 ไร่ ที่อำเภอจอมบึง พบถือครองที่ใช้ทำประโยชน์เลี้ยงไก่ 8 อาคาร 7 หลังอยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอีก 1 หลังอยู่ติดเชิงเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ไม่พบว่าหลักฐานแปลงรังวัดสิทธิทำกิน (สทก.) แปลงกรมป่าไม้ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่ได้สำรวจถือครองตามมติกรม.แต่อย่างไร 'เอ' โคนซ้ำ กมธ.ป.ช.รับเรื่องดังกล่าวไว้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อเวลา 08.15 น.วันที่ 13 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ดิน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถูกร้องตรวจสอบที่ดิน ภบท.5 จำนวน 1,706 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ว่าต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อน ให้เวลาเขาหน่อย เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่จำเป็นต้องเรียกมาพูดคุย เมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐ ต้องจัดทีมกฎหมายช่วยเหลือ.ส.ปารีณาหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า น.ส.ปารีณาผู้ได้อยู่แล้ว ไม่ต้องห่วง และถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงไม่เป็นไรหรอก เมื่อถามว่ามองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะก่อนหน้านี้มีการพาดพิงกรณีที่ดินนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่าแล้วแต่ใครจะคิด

▶ **ฟาร์มเอ** - คนงานฟาร์มไก่ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พลังประชารัฐ บริเวณหลังเขาสน หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นำป้ายมาแขวนแจ้งหยุดขายไก่ 1 วัน หลังฟาร์มถูกตรวจสอบอยู่ในพื้นที่ป่าและส.ป.ก. เมื่อ 13 พ.ย.

ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 เปิดแถลงข่าวพร้อมแผนที่ประกอบกรณียื่นป.ช.ตรวจสอบที่ดินหมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ว่า การที่ตนมาขึ้นเรื่องนี้ในช่วงหลัง.ส.ปารีณาขึ้นทรัพย์สินต่อป.ช. เพราะน.ส.ปารีณา นำชาวบ้านจังหวัดราชบุรี ไปขอคืนที่ดินนางสมพร มารดาของนายธนธร จำนวน 500 ไร่ ที่ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แต่ตนได้ติดตามในเรื่องนี้ และจำได้ว่าเอกสารที่เก็บไว้ของน.ส.ปารีณาก็มี แตกต่างเพียงแค่มุม แล้วเหตุไฉนที่ดินของน.ส.ปารีณาในบริเวณเดียวกันที่แจ้งต่อป.ช.จึงไม่ผิดกฎหมาย ดังนั้น ตนจึงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายป.ช.

มาตรา 106 ขึ้นเรื่องขอให้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งขณะที่ยื่นก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ดินส.ป.ก.ด้วย นายเรืองไกรกล่าวว่า เมื่อเกิดเป็นประเด็น นายราชูศ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี สั่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตรวจสอบว่าถ้าเป็นพื้นที่ป่าจริง น.ส.ปารีณาเข้าไปครอบครองได้อย่างไร รวมทั้งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ก็ลงมาตรวจสอบว่าเป็นที่ดินส.ป.ก.หรือไม่ ซึ่งต้องขอภัยจริงๆที่ยื่นตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะเป็นการยื่นขึ้นมาจากน.ส.ปารีณาว่าที่ดินนี้ครอบครองมานานับสิบปีแล้ว ส.ป.ก.เข้าไปตรวจสอบ ทำให้ต้องติดตามต่อว่าได้มาโดยชอบหรือไม่ ถ้าไม่ชอบก็ต้องดูว่าผิดตามกฎหมายใด และเข้าข่ายต้องนำที่ดินมาคืนหลวงหรือไม่ ทั้งนี้ มีการอ้างคำสั่งคสช.เรียกคืนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินผิด และที่ถูกคือคำสั่งคสช.ที่ 36/2559 ซึ่งการนำที่ดินก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่กรณีที่ดินของกรมป่าไม้ ถ้าทำผิดกรมป่าไม้ก็ต้องร้องทุกขักกล่าวโทษ ซึ่งเป็นเรื่องที่.ร.อ.ธรรมนัสต้องดูแล

นายเรืองไกรกล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.

นายเรืองไกรกล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.





# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10578

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 112.75 Ad Value: 174,762.50

PRValue (x3): 524,287.50

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ธรรมนัสอุ้มปารีณา

นายพลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส่งเอกสารมาให้คน ซึ่งเป็นแผนที่เบื้องต้นในพื้นที่ดังกล่าวใช้ประกอบการยื่นข้อมูลต่อป.ป.ช. ดังนั้น ในฐานะที่คนเป็นกมธ. ใ้ข้อเสนอที่จากกรมป่าไม้และส.ป.ก. ซึ่งจากผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ที่ดินนี้ 1.ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แจ้งให้ทราบว่ามีที่ดินบางส่วนถือครองใช้ประโยชน์ตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ ชื่อ เขาสวนฟาร์ม 2.ตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมพบอาคารเลี้ยงไก่ของเขาสวนฟาร์มจำนวน 8 หลัง 3.ตรวจสอบอาคารเลี้ยงไก่จำนวน 7 หลัง อยู่ที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2554 และหนึ่งหลังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี พ.ศ.2527 4.ตรวจสอบที่ตั้งอาคารเลี้ยงไก่และบริเวณใกล้เคียงไม่มีแปลงรังวัดสิทธิทำกิน (สทก.) และแปลงกรมป่าไม้อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่มีผลการสำรวจถือครองตามมติกรม. วันที่ 30 มิ.ย. 41 ข้อ 5.ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2545 พบอาคารเลี้ยงไก่มีเพียงสองหลัง และ 6.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีแจ้งให้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่มีสำรวจรังวัดออกส.ป.ก.4-01 แต่อย่างใด นอกจากนั้นก็มีประกาศของอบค.บางหัก อธิบายว่าปัจจุบันจะไม่มีการออกใบ ภท.5 สำหรับเอกสารที่ไม่มีสิทธิครอบครองให้อีกแล้ว อย่างไรก็ตาม ใบ ภท.5 ชื่อขายไม่ได้

“ประเด็นเหล่านี้ขอฝาก ไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ท่านจะเพิกเฉยไม่ได้ และฝากไปยังนายวราวุธ รวมถึง ร.อ.ธรรมนัส ต้องปฏิบัติตามที่ ตามข้อมูลที่ผมให้โดยเปิดเผย และหากป.ป.ช.พิจารณาแล้วดำเนินการอย่างไรก็ต้องว่ากันไป ไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร” นายเรืองไกรกล่าว

ด้านนายวราวุธ สุขบุญ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีนายเรืองไกรยื่นร้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ครอบครองที่ดินว่า เมื่อผู้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินยื่นต่อ ป.ป.ช.แล้ว ทาง ป.ป.ช.ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน

เมื่อถามย้ำว่า นายเรืองไกร ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อ ป.ป.ช.แล้ว เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องที่ดินของ น.ส.ปารีณา โดยเฉพาะแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการครอบครองที่ดินที่ถูกร้องเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ นายวราวุธกล่าวว่า

“จะต้องดูก่อนว่าประเด็นที่ดินที่ร้องเรียนมานั้น ไม่ว่าจะเป็น ส.ป.ก.หรือ ภท. เป็นกรณีที่จะต้องแจ้งบัญชี ต่อป.ป.ช.หรือไม่ ต้องดูประกอบกับข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบ เมื่อถามย้ำว่า ในเมื่อผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินครอบครองที่ดินและมีกรรมชกเว้นไม่ต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช.ด้วยหรือ นายวราวุธกล่าวว่า “ถ้าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตัวเองก็ไม่ต้องแจ้งอยู่แล้ว ก็ต้องดูก่อน เพราะรายการทรัพย์สินที่ต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช.มีทั้งหมด 9 รายการ โดย 9 รายการนั้นจะมีรายละเอียดอธิบายไว้ว่าแต่ละข้อหมายถึงอะไร ดังนั้นต้องดูความหมายกรณีที่ดินว่าหมายถึงอะไร”

เวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สมาชิกแทนราษฎร แผลงภายหลังการประชุมว่า ตนเสนอต่อที่ประชุมกมธ.ให้สอบหาข้อเท็จจริงกรณีที่ดินของ น.ส.ปารีณา ครอบครองที่ดินจำนวนกว่า 1,700 ไร่ รวมถึงการที่ น.ส.ปารีณา แผลงข่าวเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช. ซึ่งข้อมูลของการเป็น ส.ส.ครั้งล่าสุดกับสมัยที่ผ่านมาไม่ตรงกัน ซึ่งจะเข้าข่ายการยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่ ทั้งนี้ ตนยืนยันว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้ง แต่ต้องการในความเป็นธรรมแก่ น.ส.ปารีณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่นายเรืองไกร ซึ่งเป็นผู้ยื่นเรื่องที่ดินของ น.ส.ปารีณา ให้ ป.ป.ช. มาชี้แจงต่อกมธ.กรณีปัญหาการใช้งบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้องนั้น ป.ป.ช.ได้ถูกเชิญออกไปจากห้องประชุม ทำให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ถามว่า “คุณปารีณาจะรีบไปไหน เห็นบอกว่า จะมาตรวจสอบโครงการจัดซื้อจักรยานยนต์ไทเกอร์ ไม่ใช่หรือ” ซึ่ง น.ส.ปารีณาตอบกลับว่า “คิดภารกิจต้องไปก่อน ส่วนเรื่องจักรยานยนต์ไทเกอร์ เดี่ยวสัปดาห์หน้าจะขอตรวจสอบ” จากนั้น น.ส.ปารีณา ได้เดินออกจากห้องประชุมไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายเรืองไกรยื่นเรื่องต่อป.ป.ช.ให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินของ น.ส.ปารีณาที่แจ้งการครอบครอง ภท.5 ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 1,706 ไร่ ต่อ ป.ป.ช.แล้ว ล่าสุดยังพบว่ามี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐคือ นายสรวิชัย เนื่องจางค์ ส.ส.ชลบุรี ที่แจ้งป.ป.ช.ว่าครอบครองที่ดิน ภท.5 จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย 1.ภท.5 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 200 ไร่ ได้มา

เมื่อปี 2545 มูลค่า 40 ล้านบาท 2.ภท.5 ที่ จ.ระยอง จำนวน 150 ไร่ ได้มาเมื่อปี 2545 มูลค่า 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ดิน ภท.5 ไม่ถือเป็นหนังสือการรับรองการทำประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งเวียนตั้งแต่ปี 2551 ว่าที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินของรัฐ ไม่สามารถแจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ และเอกสารดังกล่าวก็ไม่สามารถนำมารับรองสิทธิในการครอบครองที่ดินได้เช่นกัน

นายสรวิชัยเปิดเผยถึงกรณีนี้ที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถึงการครอบครองที่ดิน ภท.5 จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย 1.ภท.5 จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 200 ไร่ ได้มาเมื่อปี 2545 มูลค่า 40 ล้านบาท 2.ภท.5 จ.ระยอง จำนวน 150 ไร่ ได้มาเมื่อปี 2545 มูลค่า 30 ล้านบาทว่า “ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดใดๆ ในขณะนี้”

วันเดียวกัน ที่จ.ราชบุรี สื่อมวลชนได้ไปคัดกรอทำข่าวที่บริเวณหน้าฟาร์ม ไก่ของ น.ส.ปารีณา ซึ่งอยู่เชิงเขาสน อ.จอมบึง ก็พบว่าประตูด้านหน้าฟาร์มถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนา และมีป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ไม่พบเจ้าหน้าที่เฝ้าแต่อย่างใด มีแค่คนงานของฟาร์มนั้นนำป้ายมาติดว่า วันนี้หยุดขายไก่ 1 วัน และเมื่อติดต่อกับ น.ส.ปารีณา ก็บอกว่าได้รับทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ที่ยึดถือจะให้ตรวจสอบทั้งหมด แต่ติดประชุมอยู่ที่กรุงเทพฯ

เมื่อเวลา 15.50 น.ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรณีที่ดินในจังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 1,700 ไร่ ที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ของ น.ส.ปารีณานั้น หากมีหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมาย ก็ต้องคืนที่ดินให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แต่เบื้องต้นเท่าที่มีข้อมูลพบว่าที่ดิน 1,700 ไร่ ได้จัดสรรให้กับเกษตรกรรายอื่นๆไปแล้วมากกว่า 700 ไร่ ส่วนที่เป็นฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา เหลือประมาณ 900 ไร่ บนที่ดิน 3 แปลง

ทั้งนี้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้ทำกินบนที่ดินนั้น แม้ว่ากฎหมายของ ส.ป.ก. จะจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรได้ 50 ไร่/คน เพิ่งจะเกิดทีหลัง เพราะที่ดินแปลงนี้มีการถือว่ารุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูล

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10578

Col.Inch: 112.75 Ad Value: 174,762.50

หน้า: 1 (กลางซ้าย), 11

PRValue (x3): 524,287.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธรรมนูญคุ้มครองผู้บริโภค

สงคราม ปี พ.ศ. 2494 ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลให้  
สิทธิในการทำกิน ไม่ได้ระบุจำนวนสูงสุดไว้  
ที่ 50 ไร่/คน น.ส.ปารีณา ต้องโต้แย้งสิทธิ  
ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอยู่มาก่อนที่กฎหมายที่ใช้  
อยู่ปัจจุบันจะมีผลบังคับ





จัดใหญ่ 'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' ครบรอบ 64 ปี >12

## จัดใหญ่ 'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' ครบรอบ 64 ปี



### รายงานพิเศษ

#### ทีมข่าวภูมิภาค

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 โดยมี นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธี และขมนิทรศการ ซึ่งในปีนี้มีครบปีที่ 64 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เสด็จพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้น ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกหลายประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ตามตำราฝน

หลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง ซึ่งถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวง นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและคนทั่วโลก

สำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิด "สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang" และมีการมอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค การมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม "ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา" พร้อมการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงมีการแสดงนิทรรศการฝนหลวงจากอดีตและความก้าวหน้าในปัจจุบันการสนองพระราชปณิธาน



สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา  
โครงการฝนหลวงโดยนำเสนอเทคโนโลยีและ  
โครงการวิจัยที่ต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติการฝนหลวง ตลอดจนนันทนาการ  
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ  
อาทิ กองทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตร  
ศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศ  
ทรัพยากรน้ำ (สสน.)

ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน ยังมีการ  
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
อีกมากมายกว่า 100 ร้านค้า เป็นผลิตภัณฑ์  
สินค้า OTOP ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ อาหาร  
สด และอาหารแปรรูปทางการเกษตรมา  
จำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด  
รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้าง  
อาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์



# จี'ธรรมนัส-บิ๊กตุ๋ลุย สอบที่ดิน'ปารีณา' โผล่อีกส.ส.ชลบุรี

'เรื่องไกร'ลุยสอบที่ดิน'ปารีณา' เดินหน้าคู่ขนานกับ ป.ป.ช. จี'นายกฯ-วราวุธ-ธรรมนัส' เร่งตรวจ (อ่านต่อหน้า 3)



ปารีณา ไกรคุปต์

## ต่อจากหน้า 1

### ปารีณา

#### 'เรื่องไกร'แถลงปมที่ดิน'ปารีณา'

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา นายเรื่องไกร ลีภิพัฒน์ ในฐานะคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แถลงว่า หลังจากที่ยื่นเรื่องให้ กมธ.การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กรณีครอบครองที่ดินเอกสารภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีดอกหญ้า (ภท.5) จำนวน 1,706 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือ การยื่นบัญชีทรัพย์สินของ น.ส.ปารีณา ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าครอบครองที่ดินลำดับที่ 19-76 รวม 58 แปลง แสดงมูลค่าโดยรวม 2 แสนบาท คำนวณตกไร่ละ 117 บาท หรือตารางวาละ 29 สตางค์

นายเรื่องไกรกล่าวว่า น.ส.ปารีณาอธิบายว่า ที่ดินทั้งหมดเป็น ภท.5 โดยระบุหมายเลขแต่ละแปลงแตกต่างกันไป เช่น ลำดับที่ 19 หมายเลข 7/49 และลำดับที่ 20 หมายเลข 7/49 ซึ่ง น.ส.ปารีณาได้ลงหมายเลขพื้นที่แต่ละแปลงไว้เหมือนกันหมด รวมทั้งดินทั้งหมด 1,706 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.รางบัวเหมือนกันหมด

#### จี'ธรรมนัส'เร่งสอบผิดหรือไม่

"เหตุที่เพิ่งจะมาร้องในตอนหลังนั้น เพราะชาวบ้าน จ.ราชบุรี ไปร้องขอคืนที่ดินที่ ต.รางบัว กรณีของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ประมาณ 500 ไร่ ในวันนั้น น.ส.ปารีณา พาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปด้วย โดยในกรณีนางสมพรนั้น ก็ต้องไปตามกฎหมาย เพราะไม่ใช่หลักการเมือง จากนั้นก็จำได้ว่าเอกสารของ น.ส.ปารีณา ที่ผมเก็บไว้ก็อยู่ในพื้นที่ ต.รางบัว เช่นกัน จึงสงสัยว่าเหตุใด น.ส.ปารีณาจึงนำที่ดินดังกล่าวไปแจ้งแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ได้ จึงได้ใช้สิทธิตามมาตรา 106 ของ พ.ร.บ.ป.ป.ช. ขอให้มีการตรวจสอบ" นายเรื่องไกรกล่าว

นายเรื่องไกรกล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าไปตรวจสอบว่าเข้าไปครอบครองได้อย่างไร ต่อมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงมาตรวจสอบว่า เป็นที่ดิน ส.ป.ก.หรือไม่ และเมื่อ น.ส.ปารีณายืนยันเองว่าได้ครอบครองพื้นที่นี้มานานปี จึงตามต่อว่าการครอบครองที่ดินเหล่านี้ได้มาขอหรือไม่ ถ้าไม่ขอจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใดหรือไม่ หรือต้องคืนพื้นที่ให้หลวงหรือไม่ กรณีการคืนที่ให้หลวงก็ต้องกลับมาย้อนดู ก่อนหน้านี้มีการเรียกคืนที่ดินในเขตปฏิรูป โดยคำสั่ง คสช. 36/2559 หรือไม่ แต่กรณีนี้ของกรมป่าไม้ ถ้าพิศมัยก็จะต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษ เป็นเรื่องของ ร.อ.ธรรมนัส ต้องไปดูแล

#### โชว์แผนที่โยง'เขาสวนฟาร์ม'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรื่องไกรได้นำแผนที่บริเวณที่ดินของ น.ส.ปารีณา มาแสดง

ประกอบการแถลงข่าวกล่าวหา โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ส่งเอกสารมาให้ดูว่าที่ดินดังกล่าวมีการแบ่งพื้นที่อย่างไร เบื้องต้นเป็นแผนที่ในเส้นสีแดง เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายเป็นแม่น้ำพาชี เส้นสีน้ำเงินจะเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ส่วนพื้นที่สีเขียวคือฟาร์มเลี้ยงไก่

"ในฐานะที่ผมเป็น กมธ.งบประมาณฯ จึงขอแผนที่อย่างเป็นทางการจากกรมป่าไม้และ ส.ป.ก. จากการพิจารณาสรุปได้ว่า การถือครองที่ดิน ภท.5 ของ น.ส.ปารีณา จากแหล่งข่าว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แจ้งว่า ที่ดินบางส่วนเป็นที่ตั้งของฟาร์มเลี้ยงไก่ชื่อ เขาสวนฟาร์ม เมื่อตรวจสอบจากกูเกิ้ลแมปพบอาคารเลี้ยงไก่ 8 หลัง เมื่อสอบถามที่ดินพบว่า อาคารเลี้ยงไก่ 7 หลังอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2554 และ 1 หลังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชี พ.ศ.2527 เมื่อตรวจสอบที่ตั้งอาคารเลี้ยงไก่และบริเวณใกล้เคียง ไม่มีแปลงรังวัดสิทธิทำกิน (สทก.) และแปลงกรมป่าไม้อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่มีการสำรวจถือครองตามมติ ครม. วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เมื่อตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 พบอาคารเลี้ยงไก่เพียง 2 หลัง" นายเรื่องไกรกล่าว

#### เดินหน้าสอบคู่ขนานกับปปช.

นายเรื่องไกรกล่าวว่า มีหลายคนสอบถามว่าที่ดิน ภท.5 ถูกยกเลิกไปแล้วหรือยัง ขอ ยกตัวอย่างประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ที่อธิบายความว่า ปัจจุบันจะไม่มีกรออก ภท.5 แต่อย่างไร สำหรับคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิครอบครองให้อีกแล้ว ดังนั้น ประเด็นเหล่านี้จึงอยากฝากไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล จะเพิกเฉยละเลยไม่ได้ และฝากไปถึงนายวราวุธ และ ร.อ.ธรรมนัส ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อมูลที่ตนให้โดยเปิดเผย

นายเรื่องไกรกล่าวว่า ขณะนี้กรมป่าไม้กำลังรวบรวมเอกสารและจะเข้าการพิจารณาของ ส.ป.ก. หลังจากกรมวิชาการเกษตรพิจารณา จากนั้นอยากจะให้ส่งเอกสารข้อมูลมาที่ กมธ.ที่ดิน เพราะว่าพื้นที่ของหลวงเป็นส่วนหนึ่งของเงินแผ่นดิน ส่วนการตรวจสอบหลักฐานการ



เสียภาษีก็ตรวจสอบได้ไม่ยาก และจะนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลทำงานคู่ขนานกับ ป.ป.ช.

## พท.ชัช'ทวี'มั่วโยง'แม่ัว-ปุ'

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีนายทวี ไกรคุปต์ บิดา น.ส.ปารีณา ธนบุรี น.ส.ปารีณาถูกร้องเรียนมุกรุกที่ดินป่าสงวนฯ เพราะไปพูดถึงสองอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ต่างประเทศว่า ขอยืนยันว่าสิ่งที่นายทวีพูด ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย น.ส.ปารีณาไม่ได้อยู่ในเรดาร์ชีวิตของสองอดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.ปารีณาจะไปครอบครองที่ดินที่ใด จำนวนกี่ไร่ ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร เป็นหน้าที่ของ ส.ป.ก.กรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการตรวจสอบ ส่วนจะมีความผิดหรือไม่ ก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย ไม่ควรมีการแทรกแซงจากฝ่ายใดทั้งสิ้น

“นายทวี ควรแนะนำลูกสาวให้เอาเวลาไปเตรียมตัวสู้คดีพิสูจน์ความจริง ดีกว่าการอาศัยวิบากกรรมชีวิตของตนเอง ไปกล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยปราศจากข้อเท็จจริง แต่ฝ่ายกฎหมายคงจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องนี้ให้รักโรงรกศาล เมื่อให้โอกาสแล้ว หวังว่าจะไม่ไปกล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นโดยปราศจากข้อเท็จจริงเช่นนี้อีก” นายอนุสรณ์กล่าว และว่า เข้าใจในห้วงอกคนเป็นพ่อที่รักลูกรักชีวิต เพราะแม่แต่หมาที่ถูกลูก ถูกทำร้ายจากมนุษย์จิตใจโหดร้ายก็คงรักชีวิตเหมือนกัน เพียงแต่ไม่สามารถพูดได้ หนืออะไรก็ได้ แต่หนักอึ้งแห่งกรรมไปไม่ได้

## 'บักป้อม'แยม'ปารีณา'สู้ได้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร.กล่าวถึงกรณี น.ส.ปารีณา ถูกร้องตรวจสอบที่ดิน ภท.5 กว่า 1,700 ไร่ ว่าต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อน ให้เวลาเขาหน่อย เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของ น.ส.ปารีณา ไม่จำเป็นต้องเรียกมาพูดคุย เมื่อถามว่า พรรค พปชร.ต้องจัดทีมกฎหมายช่วยเหลือ น.ส.ปารีณาในคดีต่างๆ หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า น.ส.ปารีณาสู้ได้อยู่แล้ว ไม่ต้องห่วง และถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงก็ไม่มีอะไรออก

เมื่อถามว่า มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะก่อนหน้านี้ไปเปิดโปงเรื่องที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนารท จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนาคต. หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “แล้วแต่ใครจะคิด” เมื่อถามว่า สังคมอาจมีความกังวลว่า น.ส.ปารีณาอยู่พรรค

รัฐบาลอาจไม่ถูกตรวจสอบและไม่มีคามผิดพลาด.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องของกฎหมายอย่าไปคิดมาก เป็นเรื่องของการตรวจสอบกันไม่เป็นไรให้มีการตรวจสอบไป ยืนยันไม่กระทบต่อพรรค พปชร.

## 'เสรีพิศุทธ์'ชงกมธ.สอบ'ปารีณา'

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมว่า ได้เสนอต่อที่ประชุม กมธ.ให้สอบหาข้อเท็จจริง กรณีที่สื่อเสนอข่าว น.ส.ปารีณา ครอบครองที่ดิน ภท.5 จำนวน 1,700 ไร่ รวมถึงการที่ น.ส.ปารีณา แถลงข่าวเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ซึ่งข้อมูลของการเป็น ส.ส.ครั้งล่าสุดกับในสมัยที่ผ่านมาไม่ตรงกัน ซึ่งจะเข้าข่ายการยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่ โดยยืนยันว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่ต้องการให้ความเป็นธรรมแก่น.ส.ปารีณา

## 'นิพิฏฐ์'ชี้ภท.5มัดรุกที่ดิน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพลสัปดาห์นี้เมื่อหาโดยสรุปว่า ภท.5 เหมือนตาม 2 คม เวลามีการมุกรุกที่ดินของรัฐ จะมีการพูดถึง ภท.5 กันเยอะ ผู้มุกรุกจะอ้างว่าตนเองครอบครองอยู่ และเสียภาษีถูกต้อง มีใบ ภท.5 มาแสดง โดย ภท.5 คือใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ได้เป็นหลักฐานว่า ผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบ มันเป็นหลักฐานมัดตัวผู้ครอบครองเสียด้วยซ้ำ หากรัฐต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้มุกรุกที่ดิน แต่ระหว่างชาวบ้านด้วยกัน ใบ ภท.5 สามารถยืนยันได้ใครมีสิทธิดีกว่ากันเท่านั้นเอง แต่จะนำมายืนยันรัฐว่า ตนเองมีสิทธิเหนือรัฐไม่ได้

“ใครมีใบ ภท.5 อยู่ในมือ จึงอาจถือได้ว่าเป็นตาม 2 คมได้เหมือนกัน คือถือว่ามีมุกรุกที่ดินรัฐอยู่โดยไม่อาจปฏิเสธได้ และ ภท.5 นั้นแหละจะมาบอกตัวเองได้สักวันหนึ่ง ที่ดินรัฐนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครบ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” นายนิพิฏฐ์ระบุ

## ปปช.สั่งตรวจสอบที่ดิน'เอ'

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขานุการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีนายเรืองไกร ยืนขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา เรื่องการครอบครองที่ดิน ภท.5 กว่า 1,700 ไร่ ว่าเมื่อผู้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.แล้ว ทาง ป.ป.ช.ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน ซึ่งได้สั่งการไปแล้ว ส่วนระยะเวลาในการ

ทำงานนั้นก็จะมีระเบียบอยู่ว่า จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ทั้งนี้ จะต้องดูก่อนว่าประเด็นที่ดินที่ร้องเรียนมานั้น ไม่ว่าจะป.ป.ช.หรือ ภท.5 เป็นกรณีที่จะต้องแจ้งบัญชีต่อ ป.ป.ช.หรือไม่ ต้องดูประกอบกับข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบ

เมื่อถามว่า เมื่อผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินครอบครองที่ดิน มีกรณีเงินไม่ต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช.ด้วยหรือไม่ นายวรวิทย์กล่าวว่า ถ้าไม่ใช่กรณีสิทธิของตัวเองก็ไม่ต้องแจ้งอยู่แล้ว โดยรายการทรัพย์สินที่ต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช.มีทั้งหมด 9 รายการ โดย 9 รายการนั้นจะมีรายละเอียดอธิบายไว้ว่า แต่ละข้อหมายถึงอะไร ดังนั้นต้องดูความหมายกรณีที่ดินว่า หมายถึงอะไร

## 'เขาสวนฟาร์ม'หยุดขายไก่1วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เข้าตรวจสอบ “เขาสวนฟาร์ม” ที่เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ บริเวณเขาสวน ต.รางบัว พบว่าประตูด้านหน้าฟาร์มถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนา และมีป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งมีป้ายกระดาดมาติดว่า “วันนี้หยุดขายไก่ 1 วัน” ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ขอเข้าพบปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เพื่อจะสอบถามเรื่องปัญหาที่ดินดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่สำนักงานแจ้งว่า หัวหน้าไม่อยู่ เมื่อขอเบอร์โทรศัทพ์ก็ได้รับการปฏิเสธว่าไม่มี มีแต่เบอร์โทรสำนักงาน

## ชีส.ส.ชลบุรีครอบครอง350ไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ล่าสุดพบว่า นายสรวิทย์ เนื่องจางงค์ ส.ส.ชลบุรี เขต 4 พรรค พปชร. ได้แจ้งเรื่องการครอบครองที่ดิน ภท.5 เช่นกัน โดยระบุว่า ครอบครอง 2 แปลง ประกอบด้วย 1.ภท.5 จ.จันทบุรี จำนวน 200 ไร่ ได้มาเมื่อปี 2545 มูลค่า 40 ล้านบาท 2.ภท.5 จ.ระยอง จำนวน 150 ไร่ ได้มาเมื่อปี 2545 มูลค่า 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ดิน ภท.5 ไม่ถือเป็นหนังสือการรับรองการทำประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งเวียนตั้งแต่ปี 2551 ว่าที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินของรัฐ ไม่สามารถแจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ และเอกสารดังกล่าวไม่สามารถนำมารับรองสิทธิในการครอบครองที่ดินได้เช่นกัน



# โผล่อีก'สส.พปชร.'-มีที่ดินภบท.350ไร่

## 'ธรรมนัส'ป้องปารีณา ถือครองก่อนมี'สปก.'

โผล่อีกรายส.ส.พลังประชารัฐจังหวัดชลบุรี  
ถือครองที่ดินภบท.5 ที่จันทบุรี-ระยองรวม  
พื้นที่ 350 ไร่ ด้านเรื่องไกร □อ่านต่อหน้า 11

### ●ที่ดินภบท.□ต่อจากหน้า 1

เปิดแผนที่-โชว์หลักฐานอาณาจักรปารีณา  
เนื้อที่ 1,706 ไร่ ที่อำเภอจอมบึง พบถือครอง  
ที่ใช้ทำประโยชน์เลี้ยงไก่ 8 ไร่ 7 หลังอยู่  
ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน อีก 1 หลังอยู่ติดเชิง  
เขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ไม่พบว่า  
หลักฐานแปลงรังวัดสิทธิทำกิน (สทก.) แปลง  
กรมป่าไม้อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า  
สงวนแห่งชาติ และไม่มีการสำรวจถือครอง  
ตามมติกรม.แต่อย่างไร 'เฮ้ โคนซ้ำ กมธ.  
ปปช.รับเรื่องดังกล่าวไว้ตรวจสอบแล้ว  
ด้านธรรมนัสอ้างตรวจสอบแล้ว ถือครองมา  
ก่อนปี 2494 ก่อนประกาศเป็นปฏิรูปที่ดิน  
แนบยื่นแย้งเพื่อพิสูจน์สิทธิ์

เมื่อเวลา 08.15 น.วันที่ 13 พ.ย. ที่ทำเนียบ  
รัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค  
พลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ดิน.ส.ปารีณา ไกร  
คุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถูกร้อง

ตรวจสอบที่ดิน ภบท.5 จำนวน 1,706 ไร่ ใน  
พื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ว่า  
ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อน ให้  
เวลาเขาหน่อย เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่  
จำเป็นต้องเรียกมาพูดคุย เมื่อถามว่าพรรคพลัง  
ประชารัฐ ต้องจัดทีมกฎหมายช่วยเหลือ.ส.ปารี  
ณาหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า น.ส.ปารี  
ณาผู้ใดอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วง และถ้าเรื่องนี้เป็น  
ความจริงไม่เป็นไรหรอก เมื่อถามว่ามองว่า  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะก่อนหน้านี้มีการ  
พาดพิงกรณีที่ดินนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ  
มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า  
พรรคอนาคตหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า  
แล้วแต่ใครจะคิด

ผู้สื่อข่าวถามว่า สังคมอาจมีความกังวล  
ว่า.ส.ปารีณาอยู่พรรครัฐบาลอาจไม่ถูกตรวจสอบ  
และไม่มีความผิด พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า  
เป็นเรื่องของกฎหมาย อย่าไปคิดมาก เป็น  
เรื่องการตรวจสอบ ไม่เป็นไรให้ตรวจสอบไป  
ยืนยันไม่กระทบต่อพรรคพลังประชารัฐ

ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต  
สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ในฐานะ  
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช  
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบ  
ประมาณ 2563 เปิดแถลงข่าวพร้อมแผนที่  
ประกอบกรณียื่นป.ป.ช.ตรวจสอบที่ดินหมู่ 6  
ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา  
ว่า การที่ตนมาขึ้นเรื่องนี้ในช่วงหลังน.ส.ปารี  
ณายื่นทรพสิทธิ์ต่อป.ป.ช. เพราะน.ส.ปารีณา  
นำชาวบ้านจังหวัดราชบุรี ไปขอคืนที่ดินจาก  
นางสมพร มารดาของนายธนาธร จำนวน 500  
ไร่ ที่ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แต่ตนได้  
ติดตามในเรื่องนี้ และจำได้ว่าเอกสารที่เก็บไว้  
ของน.ส.ปารีณาก็มี แตกต่างเพียงแค่มู่ แล้ว  
เหตุไฉนที่ดินของน.ส.ปารีณาในบริเวณ  
เดียวกันที่แจ้งต่อป.ป.ช.จึงไม่ผิดกฎหมาย  
ดังนั้น ตนจึงใช้สิทธิตามกฎหมายป.ป.ช.  
มาตรา 106 ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบว่าเป็นไป  
ตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งขณะที่ยื่นก็ไม่ทราบว่าเป็น  
ที่ดินส.ป.ก.ด้วย

นายเรืองไกรกล่าวว่า เมื่อเกิดเป็นประเด็น  
นายวราวุธ ศิลปอาชา รว.ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม ที่ไปร่วมประชุมคณะ  
รัฐมนตรี ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัด  
กาญจนบุรี สั่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไป  
ตรวจสอบว่าถ้าเป็นพื้นที่ป่าจริง น.ส.ปารีณาเข้าไป  
ครอบครองได้อย่างไร รวมทั้งร.อ.ธรรมนัส  
พรหมเผ่า รรมช.เกษตรและสหกรณ์ ก็ลงมา  
ตรวจสอบว่าเป็นที่ดินส.ป.ก.หรือไม่ ซึ่งต้อง  
ขออภัยจริงๆที่ยื่นตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะ  
เป็นการยื่นขึ้นมาจากน.ส.ปารีณาว่าที่ดินนี้  
ครอบครองมานานนับสิบปีแล้ว ส.ป.ก.เข้าไป  
ตรวจสอบ ทำให้ต้องติดตามต่อมาได้มาโดย  
ชอบหรือไม่ ถ้าไม่ชอบก็ต้องดูว่าผิดตาม  
กฎหมายใด และเข้าข่ายต้องนำที่ดินมาคืน  
หลวงหรือไม่ ทั้งนี้ มีการอ้างคำสั่งคสช.เรียก  
คืนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินผิด และที่ถูกคือคำ  
สั่งคสช.ที่ 36/2559 ซึ่งการนำที่ดินก็เป็นส่วน  
หนึ่ง แต่กรณีที่ดินของกรมป่าไม้ ถ้าทำผิด



◀**ฟาร์มเฮ้** - คนงานฟาร์มไก่ของน.ส.ปารีณา  
ไกรคุปต์ ส.ส.พลังประชารัฐ บริเวณหลังเขาสน  
หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นำป้ายมา  
แขวนแจ้งหยุดขายไก่ 1 วัน หลังฟาร์มถูกตรวจ  
สอบอยู่ในพื้นที่ป่าและส.ป.ก. เมื่อวันที่ 13 พ.ย.



กรมป่าไม้อาจต้องร้องทุกข์กล่าวโทษ ซึ่งเป็นเรื่องที่ร.อ.ธรรมนัสต้องดูแล

นายเรืองไกรกล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย. นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส่งเอกสารมาให้คน ซึ่งเป็นแผนที่เบื้องต้นในพื้นที่ดังกล่าวใช้ประกอบในการยื่นข้อมูลต่อป.ป.ช. ดังนั้น ในฐานะที่ตนเป็นกมธ. ได้ขอแผนที่จากกรมป่าไม้และส.ป.ก. ซึ่งจากผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ที่ดินนี้ 1.ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แจ้งให้ทราบว่ามีที่ดินบางส่วนถือครองใช้ประโยชน์ตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ ชื่อ เขาสวนฟาร์ม 2.ตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมพบอาคารเลี้ยงไก่ของเขาสวนฟาร์มจำนวน 8 หลัง 3.ตรวจสอบอาคารเลี้ยงไก่จำนวน 7 หลัง อยู่ที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2554 และหนึ่งหลังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี พ.ศ.2527 4.ตรวจสอบที่ตั้งอาคารเลี้ยงไก่และบริเวณใกล้เคียงไม่มีแปลงรังวัดสิทธิทำกิน (สทก.) และแปลงกรมป่าไม้อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่มี การสำรวจถือครองตามมติครม. วันที่ 30 มิ.ย. 41 ข้อ 5.ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2545 พบอาคารเลี้ยงไก่มีเพียงสองหลัง และ 6.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีแจ้งให้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าบริเวณดังกล่าว ยังไม่มีสำรวจรังวัดออกส.ป.ก.4-01 แต่อย่างใด นอกจากนี้มีประกาศของอบต.ยางหัก อธิบายว่าปัจจุบันจะไม่มีกรออกใบ ภท.5 สำหรับเอกสารที่ไม่มีสิทธิครอบครองให้อีกแล้ว อย่างไรก็ตาม ใบ ภท.5 ชื่อชายไม่ได้

“ประเด็นเหล่านี้ขอฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ท่านจะเพิกเฉยไม่ได้ และฝากไปยังนายวราวุธ รวมถึง ร.อ.ธรรมนัส ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อมูลที่ผมให้โดยเปิดเผย และหากป.ป.ช.พิจารณาแล้วดำเนินการอย่างไรก็ต้องว่ากันไป ไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร” นายเรืองไกรกล่าว

ด้านนายวราวุธ สุขบุญ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีนายเรืองไกรยื่นร้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ครอบครองที่ดินว่า เมื่อผู้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินยื่นต่อ ป.ป.ช.แล้ว ทาง ป.ป.ช.ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ป.ป.ช.จะตรวจสอบไปถึงที่มาของทรัพย์สินด้วยหรือไม่ เพื่อความ

โปร่งใส นายวราวุธ กล่าวว่า ตรงนั้นเป็นรายละเอียด ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูอีกครั้ง เนื่องจากเป็นเรื่องของรายละเอียดจริงๆ ซึ่งได้สั่งการไปแล้ว ส่วนระยะเวลาในการทำงานนั้นก็มิใช่ระเบียบอยู่ว่าจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตาม ถือเป็นขั้นตอนการทำงานตามปกติของเจ้าหน้าที่ ที่สามารถดูประเด็นต่างๆ ที่ถูกตั้งข้อสังเกต ไม่ว่าจะ มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน หรือ โดยสื่อมวลชน

เมื่อถามย้ำว่า นายเรืองไกรได้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อ ป.ป.ช.แล้ว เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องที่ดินของ น.ส.ปารีณา โดยเฉพาะแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการครอบครองที่ดินที่ถูกร้องเรียนกรณีพิเศษหรือไม่ นายวราวุธกล่าวว่า จะต้องดูก่อนว่าประเด็นที่ดินที่ร้องเรียนมานั้น ไม่ว่าจะ เป็น ส.ป.ก.หรือ ภท. เป็นกรณีที่จะต้องแจ้งบัญชี ต่อป.ป.ช.หรือไม่ ต้องดูประกอบกับข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบ เมื่อถามย้ำว่า ในเมื่อผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินครอบครองที่ดินและมีกรณียกเว้นไม่ต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช.ด้วยหรือนายวราวุธกล่าวว่า “ถ้าไม่ใช่กรณีสิทธิของตัวเองก็ไม่ต้องแจ้งอยู่แล้ว ก็ต้องดูก่อน เพราะรายการทรัพย์สินที่ต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช.มีทั้งหมด 9 รายการ โดย 9 รายการนั้นจะมีรายละเอียดอธิบายไว้ว่าแต่ละข้อหมายถึงอะไร ดังนั้นต้องดูความหมายกรณียกเว้นว่าหมายถึงอะไร”

ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายทวิ ไกรคุปต์ บิดาของ น.ส.ปารีณา ระบุนักสาวถูกร้องเรียนบุกรุกที่ดินป่าสงวน เพราะไปพูดถึง 2 อดีต นายกรัฐมนตรีที่อยู่ต่างประเทศว่า ขอยืนยันว่าสิ่งที่นายทวิพูด ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย น.ส.ปารีณา ไม่ได้ยื่นใบเรจิสตรีชีวิตของ 2 อดีต นายกฯ การที่ น.ส.ปารีณา จะไปครอบครองที่ดินที่ใดจำนวนกี่ไร่ ผิดกฎหมายหรือไม่ เป็นหน้าที่ของ ส.ป.ก. กรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องไปตรวจสอบ น.ส.ปารีณา จะมีความผิดหรือไม่ในการครอบครองที่ดินดังกล่าว ก็ว่ากันตามกระบวนการของกฎหมาย ไม่ควรแทรกแซงจากฝ่ายใดทั้งสิ้น

นายอนุสรณ์กล่าวว่า นายทวิควรแนะนำลูกสาวให้เอาเวลาไปเตรียมตัวสู้คดีพิสูจน์ความจริง ดีกว่าการอาศัยวิบากกรรมชีวิตของตัวเอง ไปกล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายคงจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องนี้ให้กรกศาล เมื่อให้โอกาสแล้ว หวังว่าจะไม่ไป

กล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นโดยปราศจากข้อเท็จจริงเช่นนี้อีก

“เข้าใจในห้วงอกคนเป็นพ่อที่รักลูก รักชีวิต แม้แต่หมาที่ถูกยิง ถูกทำร้ายจากมนุษย์จิตใจโหดร้ายก็คงรักชีวิตเหมือนกัน เพียงแต่ไม่สามารถพูดได้ หนืออะไรหนีได้ แต่หนักแน่นแห่งกรรมไปไม่ได้” นายอนุสรณ์กล่าว

เวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ประธานกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมว่า ตนเสนอต่อที่ประชุมกมธ.ให้สอบหาข้อเท็จจริงกรณีที่ดินของ น.ส.ปารีณา ครอบครองที่ดินจำนวนกว่า 1,700 ไร่ รวมถึงการที่ น.ส.ปารีณา แลลงข่าวเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช. ซึ่งข้อมูลของการเป็น ส.ส.ครั้งล่าสุดกับสมัยที่ผ่านมาไม่ตรงกัน ซึ่งจะเข้าข่ายการยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่ ทั้งนี้ ตนยืนยันว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้ง แต่ต้องการในความเป็นธรรมแก่ น.ส.ปารีณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่นายเรืองไกร ซึ่งเป็นผู้ยื่นเรื่องที่ดินของ น.ส.ปารีณา ให้ ป.ป.ช. มาซึ่งแจ้งต่อ กมธ.กรณีปัญหาการใช้งบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้องนั้น ปรากฏว่า น.ส.ปารีณาได้ถูกเดินออกจากห้องประชุม ทำให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ถามว่า “คุณปารีณาจะรีบไปไหน เห็นบอกว่าจะมาตรวจสอบโครงการจัดซื้อจักรยานยนต์ไทเกอร์ ไม่ใช่หรือ” ซึ่ง น.ส.ปารีณาตอบกลับว่า “ติดภารกิจต้องไปก่อน ส่วนเรื่องจักรยานยนต์ไทเกอร์ เด็ดขั้วสัปดาห์หน้าจะขอตรวจสอบ” จากนั้น น.ส.ปารีณาได้เดินออกจากห้องประชุมไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายเรืองไกรยื่นเรื่องต่อป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินของ น.ส.ปารีณาที่แจ้งการครอบครอง ภท.5 ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 1,706 ไร่ ต่อ ป.ป.ช.แล้ว ล่าสุดยังพบว่า มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐคือ นายสรวิชัย เนื่องจางค์ ส.ส.ชลบุรี ที่แจ้งป.ป.ช.ว่าครอบครองที่ดิน ภท.5 จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย 1.ภท.5 ที่ จ.จันทบุรี จำนวน 200 ไร่ ได้มาเมื่อปี 2545 มูลค่า 40 ล้านบาท 2.ภท.5 ที่ จ.ระยอง จำนวน 150 ไร่ ได้มาเมื่อปี 2545 มูลค่า 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ดิน ภท.5 ไม่ถือเป็นหนังสือการรับรองการทำประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ซึ่ง



กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งเวียนตั้งแต่ปี 2551 ว่าที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินของรัฐ ไม่สามารถแจ้งการเสียดำเนินการที่ใด และเอกสารดังกล่าว ก็ไม่สามารถนำมารับรองสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินได้เช่นกัน

นายสรวิศเปิดเผยถึงกรณีที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถึงการครอบครองที่ดินภท.5 จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย 1.ภท.5 จ.จันทบุรี จำนวน 200 ไร่ ได้มาเมื่อปี 2545 มูลค่า 40 ล้านบาท 2.ภท.5 จ.ระยอง จำนวน 150 ไร่ ได้มาเมื่อปี 2545 มูลค่า 30 ล้านบาทว่า “ยังไม่ขอให้สัมปทานในรายละเอียดใดๆ ในขณะนี้”

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ดิน.ส.ปาร์ริมาว่า เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบไปตามข้อเท็จจริงและต้องดูข้อมูลจากทุกฝ่าย เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ดูไปตามข้อเท็จจริงไม่ได้มีข้อกังวลใจแต่อย่างใด

“ผมเองยังไม่ได้คุยกับคุณเอ็ดทรานแต่ว่าทางคุณเอ็ดมีข้อมูลในการชี้แจง เป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่ต้องห่วง คุณเอ็ดที่มกฎหมายของคุณเอ็ดเองอยู่ ทางพรรคพลังประชารัฐไม่ได้สร้างปัญหาดังกล่าวมาก่อน ต้องไปดูข้อเท็จจริงกัน” นายสนธิรัตน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าบอกรายละเอียดที่เกิดขึ้นนี้โยงถึงเรื่องการเมืองหรือไม่ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า พื้นที่ประชาชนต้องพิจารณาเอาเอง แต่ต้องปล่อยให้มันไปตามข้อเท็จจริง ดูที่หลักการและเหตุผล

ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความว่า หัวข้อ “ภท.5 เหมือนดาบ 2 คม” ว่า เวลาที่มีการบุกรุกที่ดินของรัฐ จะมีการพูดถึง ภท.5 กันเยอะ ผู้บุกรุกจะอ้างว่าตนเองครอบครองอยู่และเสียดำเนินการ มีใบ ภท.5 มาแสดงเรียบร้อย เมื่อก่อนผมทำคดีพวกนี้มาเยอะจะได้ยินชาวบ้านสู้คดีเรื่องที่ดินแล้วนำใบภท.5 มาแสดงกันบ่อย ใบภท.5 คือ ใบเสียดำเนินการที่ ไม่ได้เป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบอะไรหรอก มันเป็นหลักฐานมัดตัวผู้ครอบครองเสียดำเนินการหากรัฐต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้บุกรุกที่ดิน ถ้างั้น ผู้บุกรุกไปแจ้งทำไม ที่เขาไปแจ้งก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตนเองครอบครองที่ดิน

นั้น เพราะตามกฎหมายแล้วในระหว่างชาวบ้านด้วยกัน ใบภท.5 สามารถยื่นยันได้ใครมีสิทธิดีกว่ากันเท่านั้นเอง แต่จะนำมายืนยันรัฐว่าตนเองมีสิทธิเหนือรัฐไม่ได้ ปัญหาว่าแล้วทางราชการรับเสียดำเนินการอย่างไรหากเป็นที่ดินของรัฐ ก็ตอบได้ง่ายๆ ว่า เรื่องภท.5 นี้ใครไปเสียดำเนินการไว้ทั้งนั้นแหละครับ ยากเสียก็เสียไป (ต่อมาทราบว่าตั้งแต่ปี 2551 รัฐไม่รับเสียดำเนินการภท.5 แล้ว)

“ใครมีใบภท.5 ไร่ ก็ใช้ได้เพียงหากที่ดินนั้นต่อมารัฐอนุญาตให้เข้าครอบครองได้ ผู้เสียดำเนินการก็อ้างได้ว่าตนเองมีสิทธิดีกว่าชาวบ้านทั่วไปเพราะครอบครองอยู่โดยมีใบเสียดำเนินการ(ภท.5) มาแสดง ก็อาจได้ที่ดินนั้นไป แต่เขาไม่ให้ครอบครองซะอย่าง นะครับ สำหรับที่ดินที่ประกาศเป็นเขต ส.ป.ก.หากมีใบภท.5 อยู่เขาก็ไม่ให้ครอบครองซะอย่าง เป็น 1,000 ไร่หรือครึ่ง ไร่อย่างดีก็ 50 ไร่ หรือ ไม่เกิน 100 ไร่สำหรับการทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ใครมีใบภท.5 อยู่ในมือ จึงอาจถือได้ว่าเป็นดาบ 2 คมได้เหมือนกัน คือถือว่าบุกรุกที่ดินรัฐอยู่โดยไม่มีอาจปฏิเสธได้ และภท.5 นั้นแหละจะมามีผลต่อตัวเองได้สักวันหนึ่ง ที่ดินรัฐนี้ศักดิ์สิทธิ์ นะครับ ดกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้”

วันเดียวกัน ที่จ.ราชบุรี สื่อมวลชนได้ไปลักลอบทำข่าวที่บริเวณหน้าฟาร์มไก่ของ น.ส.ปาร์ริมา ซึ่งอยู่เชิงเขาสน อ.จอมบึง ก็พบว่าประตูด้านหน้าฟาร์มถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนา และมีป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าแต่อย่างใด มีแต่คนงานของฟาร์มนั้นนำป้ายมาคิดว่า วันนี้น่าหยุดขายไก่ 1 วัน และเมื่อคิดต่อไปยัง น.ส.ปาร์ริมา ก็บอกว่าได้รับทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ก็ยินดีที่จะให้ตรวจสอบทั้งหมด แต่ดีการประชุมอยู่ที่กรุงเทพฯ

เมื่อเวลา 15.50 น.ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรณีที่ดินในจังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 1,700 ไร่ ที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ของ น.ส.ปาร์ริมานั้น หากมีหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมาย ก็ต้องคืนที่ดินให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แต่เบื้องต้นเท่าที่มีข้อมูลพบว่าที่ดิน 1,700 ไร่ ได้จัดสรรให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ไปแล้วมากกว่า 700 ไร่ ส่วนที่เป็นฟาร์มไก่ของ น.ส.ปาร์ริมา เหลือประมาณ 900 ไร่ บนที่ดิน 3 แปลง

ทั้งนี้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้ทำกินบนที่ดินนั้น แม้ว่ากฎหมายของส.ป.ก.จะจัดสรร

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรได้ 50 ไร่/คน เพิ่งจะเกิดทีหลัง เพราะที่ดินแปลงนี้มีการถือว่ารุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ปี พ.ศ. 2494 ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลให้สิทธิในการทำกิน ไม่ได้ระบุจำนวนสูงสุดไว้ที่ 50 ไร่/คน น.ส.ปาร์ริมา ต้องโต้แย้งสิทธิต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอยู่มาก่อนที่กฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันจะมีผลบังคับ